



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานเกษตร) จำนวน ๑ อัตรา

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถขยะ) จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานเกษตร)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติธัช เสาเกลียว	๐๐๑	

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายพรชัย พรหมทอง	๐๐๑	

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาฯเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อาจถอนชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

หากองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่ ในตำแหน่งเดียวกันให้ยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เฉพาะตำแหน่งที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่

/ ผู้ผ่านการเลือกสรร...

ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรดิตถ์ (ก.อบต.จังหวัดอุดรดิตถ์) แล้วเท่านั้น

สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ในการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายศิลาชัย ถาวรพัฒนาสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง